

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

ผู้มาประชุม

๑	นายอนันต์ ชวานายก	ประธานสภาฯ	(ลงชื่อ) อนันต์ ชวานายก
๒	นายเย็น หอมแก่นจันทร์	รองประธานสภาฯ	(ลงชื่อ) เย็น หอมแก่นจันทร์
๓	นายฟัก นวลทิม	นายก อบต.	(ลงชื่อ) ฟัก นวลทิม
๔	นายสุวรรณ อ้นเกษ	สมาชิกสภาฯ	(ลงชื่อ) สุวรรณ อ้นเกษ
๕	นางมาลี ธรรมรักษกุล	สมาชิกสภาฯ	(ลงชื่อ) มาลี ธรรมรักษกุล
๖	นายประเสริฐ มีแก้ว	สมาชิกสภาฯ	(ลงชื่อ) ประเสริฐ มีแก้ว
๗	นายบุญสม กำปะนาต	สมาชิกสภาฯ	(ลงชื่อ) บุญสม กำปะนาต
๘	นายดอกรัก เรืองวงษ์	สมาชิกสภาฯ	(ลงชื่อ) ดอกรัก เรืองวงษ์
๙	นายร่วม อินเลี้ยง	สมาชิกสภาฯ	(ลงชื่อ) ร่วม อินเลี้ยง
๑๐	นายฮับ พิมนิล	สมาชิกสภาฯ	(ลงชื่อ) ฮับ พิมนิล
๑๑	นายเอนก บำรุงเชื้อ	สมาชิกสภาฯ	(ลงชื่อ) เอนก บำรุงเชื้อ
๑๒	นางวิภาดา เกิดอ่วม	สมาชิกสภาฯ	(ลงชื่อ) วิภาดา เกิดอ่วม
๑๓	นายพล อยู่ทอง	สมาชิกสภาฯ	(ลงชื่อ) พล อยู่ทอง
๑๔	นายทวีป มากสาคร	สมาชิกสภาฯ	(ลงชื่อ) ทวีป มากสาคร
๑๕	นายผิว พันธุ์หงส์	สมาชิกสภาฯ	(ลงชื่อ) ผิว พันธุ์หงส์
๑๖	นายสำราญ โชติน้อย	สมาชิกสภาฯ	(ลงชื่อ) สำราญ โชติน้อย
๑๗	นายมา จูด้วง	สมาชิกสภาฯ	(ลงชื่อ) มา จูด้วง
๑๘	นายโหยง จันทร์เล็ก	สมาชิกสภาฯ	(ลงชื่อ) โหยง จันทร์เล็ก
๑๙	นายประเจียด อ่างวงษ์	สมาชิกสภาฯ	(ลงชื่อ) ประเจียด อ่างวงษ์
๒๐	นายสมหวัง อ่อนขจร	สมาชิกสภาฯ	(ลงชื่อ) สมหวัง อ่อนขจร
๒๑	นายไชย สุวรรณจันทร์รัมย์	สมาชิกสภาฯ	(ลงชื่อ) ไชย สุวรรณจันทร์รัมย์
๒๒	นายวิรัตน์ อรรควงษ์	เลขานุการสภาฯ	(ลงชื่อ) วิรัตน์ อรรควงษ์

ผู้ไม่มาประชุม...../

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นายสำออง พลอาษา	รองนายก อบต.	(ลงชื่อ) -ไม่ได้เข้าร่วมประชุม-
๒	นายใบตอง ศรีพั้งจั่น	รองนายก อบต.	(ลงชื่อ) ใบตอง ศรีพั้งจั่น
๓	นางสาวอัจฉรา จูด้วง	เลขานุการนายก อบต.	(ลงชื่อ) อัจฉรา จูด้วง
๔	นางสาวจินกัก แจ้งไพร	รองปลัด อบต.ลานกระบือ	(ลงชื่อ) จินกัก แจ้งไพร
๕	นายประเสริฐ เจนจบ	ผอ.กองคลัง	(ลงชื่อ) ประเสริฐ เจนจบ
๖	นายภูมิ แผงมี	ผอ.กองช่าง	(ลงชื่อ) ภูมิ แผงมี
๗	ส.อ.เจษฎา เวียงสุข	หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและคดี รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด	(ลงชื่อ) เจษฎา เวียงสุข
๘	นางสาวกวิณาญจน์ ธนชัยวุฒิพงศ์	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน	(ลงชื่อ) กวิณาญจน์ ธนชัยวุฒิพงศ์
๙	นางสาวปัทมาภรณ์ เอี่ยมนุ้ย	หัวหน้าฝ่ายการเงินฯ	(ลงชื่อ) -ไม่ได้เข้าร่วมประชุม-
๑๐	นายนิยม ฉิมพลี	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บฯ	(ลงชื่อ) นิยม ฉิมพลี
๑๑	นางสาวลัดดา บุญคง	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	(ลงชื่อ) ลัดดา บุญคง
๑๒	นางเกวรีย์ จันคง	หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินฯ	(ลงชื่อ) เกวรีย์ จันคง
๑๓	นางสาวารุณี บำรุงเชื้อ	หัวหน้าฝ่ายป้องกัน ฯ	(ลงชื่อ) วารุณี บำรุงเชื้อ
๑๔	นางสาวจිරนันท์ ทรัพย์วรศิริ	หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ ฯ	(ลงชื่อ) จิรนันท์ ทรัพย์วรศิริ
๑๕	นางสาวธนสรณ์ แซ่โจ้ว	นิติกร	(ลงชื่อ) ธนสรณ์ แซ่โจ้ว
๑๖	นางนัษฐานิตตา วัฒนคณิต	นักพัฒนาชุมชน	(ลงชื่อ) ฐานิตตา วัฒนคณิต
๑๗	นางสาวพิชญ์สุกานต์ ศิริชัยบริบูรณ์	นักทรัพยากรบุคคลฯ	(ลงชื่อ) -ไม่ได้เข้าร่วมประชุม-
๑๘	นางพรรษา บำรุงเชื้อ	ครู	(ลงชื่อ) พรรษา บำรุงเชื้อ
๑๙	น.ส.รุจริน จูด้วง	ครูผู้ดูแลเด็ก	(ลงชื่อ) รุจริน จูด้วง
๒๐	ว่าที่ร้อยโทณัฐวัฒน์ ราชบุรี	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	(ลงชื่อ) ณัฐวัฒน์ ราชบุรี
๒๑	ส.อ.พิเชษฐ์ มั่งมี	เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ	(ลงชื่อ) -ไม่ได้เข้าร่วมประชุม-
๒๒	นางฉันทนา เนื้อไม้	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	(ลงชื่อ) ฉันทนา เนื้อไม้
๒๓	นางเฉลิมขวัญ สร้อยสอ	คนงานทั่วไป	(ลงชื่อ) เฉลิมขวัญ สร้อยสอ
๒๔	นางสุคนทิพย์ ธนชัยวุฒิพงศ์	จ้างเหมาบริการ	(ลงชื่อ) สุคนทิพย์ บุญนาค
๒๕	นางสาวอังคณา ศรีวันทนิยกุล	ปตท.สผ.	(ลงชื่อ) อังคณา ศรีวันทนิยกุล
๒๖	นายนวลสิทธิ์ วิภูศิริ	ปตท.สผ.	(ลงชื่อ) นวลสิทธิ์ วิภูศิริ
๒๗	นายชัยยุทธ ดโนทัย	ปตท.สผ.	(ลงชื่อ) ชัยยุทธ ดโนทัย
๒๘	นายจิรเดช คัชมาต	ปตท.สผ.	(ลงชื่อ) จิรเดช คัชมาต
๒๙	นายปรีชา ทองนิมิตร	ปตท.สผ.	(ลงชื่อ) ปรีชา ทองนิมิตร

//เริ่มประชุม...

เริ่มประชุม ๐๙.๓๐ น.

เมื่อสมาชิก อบต. ลานกระบือ มาพร้อมแล้ว เลขานุการสภาฯ ได้เชิญสมาชิกสภาฯ เข้าห้อง จากนั้นได้ประธานสภาฯ จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัยและทำการตรวจนับองค์ประชุมและแจ้งที่ประชุมทราบว่า ครบองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุม ๒๐ ท่าน ตำแหน่งว่าง ๒ ท่าน

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

๑.๑ การเจาะและใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามหนังสืออำเภอลานกระบือ ด่วนที่สุด ที่ กพ ๐๐๒๓.๑๖/ ว ๖๘๘ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แจ้งว่าสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) ได้มีความเห็นชอบ เกี่ยวกับสถานการณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งเป็นองค์การของรัฐ จะอยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ใช่องค์การของรัฐซึ่งอยู่ใน ข่ายได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๖ ซึ่งจากความเห็นดังกล่าว เป็นผลให้การเจาะน้ำบาดาลหรือการ ใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล และต้องได้รับอนุญาตแล้วจึงจะดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งที่ผ่านมารกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้มีการแจ้งเวียนในเรื่อง ดังกล่าวและได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในการดำเนินการยื่นคำขอรับอนุญาต ให้ถูกต้องแล้วจำนวนหนึ่ง กรมทรัพยากรน้ำบาดาลแจ้งเพิ่มเติมว่าการใช้น้ำบาดาลในท้องที่ที่ยังไม่มีน้ำประปาของ การประปาส่วนภูมิภาคใช้ ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคหรือบริโภคจะได้รับยกเว้นค่าใช้น้ำบาดาล หรือค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลด้วย และหากประสงค์จะเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาลเดิมที่มีอยู่ ให้ติดต่อพนักงาน น้ำบาดาลประจำท้องที่ เขตน้ำบาดาลจังหวัดแต่ละจังหวัด เพื่อยื่นคำขอรับอนุญาตให้ถูกต้อง

ที่ประชุม

รับทราบตามที่ประธานสภาฯ แจ้ง

ประธานสภาฯ

ในวาระที่ ๑.๒ เป็นต้นไปขอมอบให้เลขานุการสภาฯ เป็นผู้แจ้งให้ที่

ประชุมได้รับทราบ

เลขานุการสภาฯ

ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

๑.๒ การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ที่ต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาต

ตามหนังสืออำเภอลานกระบือ ด่วนที่สุด ที่ กพ ๐๗๑๘/ ว ๕๙๔ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แจ้งว่าด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบตาม แนวทางที่กระทรวงมหาดไทยเสนอกล่าวคือ เมื่อจังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้กำหนดโครงการไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัดแล้ว ซึ่งโครงการนั้นดำเนินการในพื้นที่ที่ต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาตให้ใช้พื้นที่จากส่วนราชการ

//ให้ส่วนราชการ...

ให้ส่วนราชการผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต เร่งรัดพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับคำขออนุญาต อีกทั้งยังมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้พื้นที่อีก ๒ ประเภท ซึ่งจังหวัด/กลุ่มจังหวัดจะต้องดำเนินการให้ถูกต้อง คือ (๑) การใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๗ และ (๒) การดำเนินการในที่ดินของเอกชน จะต้องปฏิบัติตามหลักการและแนวทางปฏิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ต้องดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่ต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องต้องตามแนวทางในทุกลักษณะ อาเภอฯ จึงขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

(๑) ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์/แนวทางการใช้พื้นที่ ที่ดินดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(๒) การจัดทำโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ให้หน่วยงานพิจารณาเรื่องความพร้อมของพื้นที่ดำเนินงาน รวมทั้งรูปแบบรายการให้สามารถดำเนินโครงการได้ทันที ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจากเจ้าของพื้นที่/หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ก่อนที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินโครงการของจังหวัดและกลุ่มของจังหวัดเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล

ที่ประชุม

รับทราบตามที่เลขานุการสภา ฯ แจ้ง

เลขานุการสภา ฯ

๑.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามหนังสืออำเภอลานกระบือ ที่ กพ ๐๐๒๓.๑๖/ ว ๖๘๒

ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แจ้งว่ากระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยระเบียบดังกล่าวได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป สรุปลักษณะของระเบียบกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีเกี่ยวกับเงินสมทบกองทุน โดยตั้งไว้ในงบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน รายการเงินสมทบกองทุน

ที่ประชุม

รับทราบตามที่เลขานุการสภา ฯ แจ้ง

เลขานุการสภา ฯ

๑.๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามหนังสืออำเภอลานกระบือ ที่ กพ ๐๐๒๓.๑๖/ ว ๗๐๓

ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แจ้งว่ากระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒

//เป็นต้นไป...

เป็นต้นไป และเพื่อให้การเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเกิดประโยชน์กับประชาชน จึงขอให้ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ คือเรื่องของเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ กรณีกลุ่มเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน หรือเมื่อเกิดสาธารณภัย กรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที โดยต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมายกำหนด

ที่ประชุม

รับทราบตามที่เลขานุการสภา ฯ แจ้ง

เลขานุการสภา ฯ

๑.๕ การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามหนังสืออำเภอลานกระบือ ที่ กพ ๐๐๒๓.๑๖/ ว ๗๘๓

ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แจ้งว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมรับเด็กอายุ ๓ ปีบริบูรณ์ เข้าสู่สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน) โดยให้ดำเนินการสำรวจข้อมูลเด็กในเขตพื้นที่ที่มีอายุครบ ๓ ปีบริบูรณ์ที่จะเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในด้านอาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร และงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียน) เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐

ที่ประชุม

รับทราบตามที่เลขานุการสภา ฯ แจ้ง

เลขานุการสภา ฯ

๑.๖ การทำกิจการนอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามหนังสืออำเภอลานกระบือ ที่ กพ ๐๐๒๓.๑๖/ ว ๘๕๗

ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แจ้งว่ากระทรวงมหาดไทยได้รับการสอบถามข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการทำกิจการนอกเขตโดยเฉพาะกรณีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หรือการจัดงานที่มีลักษณะเป็นการชั่วคราวนอกเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าต้องดำเนินการขอทำกิจการนอกเขตตามที่กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบัญญัติไว้หรือไม่ เพื่อให้ทำการกิจการนอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้องในกรณีดังกล่าวนี้กระทรวงมหาดไทยได้เคยมีการตอบข้อหารือของจังหวัดไว้แล้ว ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการพิจารณาดำเนินการ ในเรื่องดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยจึงขอชักชวนหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติในการทำกิจการนอกเขต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรณีองค์กรบริหารส่วนตำบลต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) ได้รับความยินยอมจากสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

(๒) กิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับ

กิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน

คือการจัดทำกิจการนอกเขต อบต. หรือเขตรอยต่อพื้นที่ของ อบต.

เช่น เขตติดต่อบางระกำ เขตติดเทศบาลลานตำบลกระบือ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เป็นต้น อบต.ลานกระบือ ต้องขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ก่อนที่จะดำเนินการต่าง ๆ

//ที่ประชุม...

ที่ประชุม

รับทราบตามที่เลขาธิการสภา ฯแจ้ง

เลขาธิการสภา ฯ

๑.๗ ข้อเสนอแนะการตรวจติดตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามหนังสืออำเภอลานกระบือ ด่วนที่สุด ที่ กพ ๐๗๑๘/ว ๙๕๐

ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ แจ้งว่ากระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งหน่วยงานของรัฐในจังหวัดดำเนินการตามข้อเสนอแนะการตรวจติดตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ กรณีสำนักนายกรัฐมนตรีได้ตรวจติดตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อติดตามเร่งรัด กระตุ้นให้หน่วยงานของรัฐมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้สรุปผลการตรวจติดตามดังกล่าว โดยมีข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อแจ้งหน่วยงานในจังหวัดดำเนินการดังนี้

(๑) ให้หน่วยงานของรัฐในจังหวัดจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ไว้ในบริเวณด้านหน้าหรือทางเข้าอาคารหรือสถานที่ทำการ และหากกรณีมีพื้นที่จำเป็นต้องใช้สถานที่อื่น ควรมีป้ายบอกทางให้ชัดเจน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการ รวมทั้งควรมีการจัดเตรียมข้อมูลหรือวางแผนเอกสารที่อาจเป็นประโยชน์ในเรื่องอื่น ๆ เช่น รายชื่อร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจให้กับผู้ใช้บริการ

(๒) หน่วยงานของรัฐในจังหวัดควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ไว้สำหรับบริการประชาชน เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

(๓) หน่วยงานของรัฐในจังหวัดต้องให้ความสำคัญในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ฯ ให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง และตรงตามความต้องการของประชาชน

(๔) หน่วยงานของรัฐในจังหวัดควรจัดทำคู่มือการใช้เว็บไซต์ที่ถูกต้องเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางราชการ รวมทั้งควรปรับข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ควรมีการเผยแพร่เรื่องสิทธิของประชาชนในการที่จะได้รับบริการด้านข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐในพื้นที่อย่างทั่วถึง และขอให้เน้นการประชาสัมพันธ์การรับรู้ของประชาชน และเปิดช่องทางการขอรับข้อมูลข่าวสารในภาพรวมของจังหวัด และการจัดบันทึกข้อมูล การจัดทำสถิติจำนวนผู้มายื่นขอใช้บริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือบริการทางเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบตามที่เลขาธิการสภา ฯแจ้ง

เลขาธิการสภา ฯ

๑.๘ การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๒

ตามหนังสืออำเภอลานกระบือ ที่ กพ ๐๗๑๘/ว ๑๑๔๕

ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ แจ้งว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทย โดยเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ คาดว่าปริมาณฝนรวมถึงบริเวณภาคเหนือจะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ ๒๐ โดยมีปริมาณฝนรวม ๑๐ - ๓๕ มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยตอนบน ๓๕ - ๓๘ องศาเซลเซียส จะเริ่มมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด

/ในหลายพื้นที่...

ในหลายพื้นที่ ประกอบกับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทานพบว่าปริมาณน้ำใช้การได้ร้อยละ ๓๐ - ๔๐ บางแห่งไม่สามารถสนับสนุนการใช้ในภาคการเกษตรได้

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอลานกระบือ พิจารณาแล้ว เพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหายั่งยืน ปี ๒๕๖๒ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งดำเนินการดังนี้

(๑) การเตรียมความพร้อม

(๑.๑) จัดตั้งคณะติดตามสถานการณ์ โดยมีองค์ประกอบ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสถานบันการศึกษาที่มีผู้เชี่ยวชาญ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่ ติดตามสภาพอากาศและการจัดการน้ำวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ ตลอดจนเสนอความเห็นต่อ ผู้อำนวยการอำเภอสำหรับใช้ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายั่งยืนในพื้นที่ได้อย่าง ทันท่วงที

(๑.๒) จัดเตรียมกำลังคน สำรวจวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย เช่น รถยนต์บรรทุกน้ำเครื่องสูบน้ำ เครื่องมือเครื่องใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อน จากภัยแล้ง ให้มีความพร้อมใช้ได้ทันที พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล ประชาชนจิตอาสา มีส่วนร่วมในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้ง

(๑.๓) ให้สำรวจซ่อมแซมแหล่งกักเก็บน้ำ และภาชนะ เก็บน้ำกลางให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ และจัดทำแผนการแจกจ่ายน้ำในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีระบบประปา เป็นพิเศษรวมถึงกำหนดจุดแจกน้ำกลางเพื่ออุปโภค บริโภคสถานที่ที่ประชาชนสามารถเข้าถึง

(๑.๔) สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ถึงมาตรการการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐที่ประชาชนสามารถเข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย การรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการประหยัดน้ำ เช่น การจัดหาภาชนะเก็บกักน้ำการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่าง ประหยัด ถูกวิธี ถูกสุขลักษณะ

(๒) เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสถานการณ์ในพื้นที่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

(๒.๑) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น โดยให้ศูนย์ ฯ ดังกล่าวเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำ ศูนย์ ฯ และแบ่งมอบหน้าที่การปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนและเป็นไปตามระบบบัญชาการเหตุการณ์

(๒.๒) การแจ้งเตือนสถานการณ์ในพื้นที่ โดยให้ความสำคัญ ในเรื่องการส่งข้อมูลแจ้งเตือนถึงประชาชนอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และทั่วถึง โดยประชาชนสามารถรับทราบ ข้อมูลการปฏิบัติงาน การดำเนินการของภาครัฐ ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตลอดจนช่องทางการ แจ้งข้อมูลการขอรับความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒.๓) ให้สอดส่องทำความเข้าใจและให้ความช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนโดยเฉพาะกรณีการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร รมัตระวังอย่าให้เกิดความขัดแย้งจากกรรการแย่งน้ำ หรือการนำประเด็นการขาดแคลนน้ำมาใช้จัดตั้งกลุ่ม มวลชนเพื่อสร้างสถานการณ์ความขัดแย้ง

(๒.๔) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ บรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชน เช่น การแจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค การสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติไปยังแหล่งน้ำ เพื่อการผลิตประปา แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

//(๒.๕) ดำเนินการ...

(๒.๕) ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่มักเกิดในช่วงฤดูแล้ง เช่น อหิวาตกโรค โรคอุจจาระร่วง และโรคอาหารเป็นพิษ โดยจัดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่เพื่อดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน ตลอดจนสนับสนุนการจัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค และให้ความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมและถูกสุขอนามัยกับประชาชน

(๒.๖) กำหนดแผนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่พบบ่อยในช่วงฤดูแล้ง เช่นกรณีการลักขโมยเครื่องสูบน้ำ เครื่องมืออุปกรณ์ และผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง เพื่อลดการซ้ำเติมปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

(๓) ให้สรุปสถานการณ์ภัยแล้ง และการให้ความช่วยเหลือที่ได้ดำเนินการแล้วด้านต่าง ๆ รายงานให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอทราบจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะเข้าสู่ภาวะปกติ

ที่ประชุม

รับทราบตามที่เลขานุการสภา ฯแจ้ง

เลขานุการสภา ฯ
ประจำตำบล

๑.๙ การเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพ

ตามหนังสืออำเภอลานกระบือ ที่ กพ ๐๐๒๓.๑๖/ ว ๑๑๕๗ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ แจ้งว่ารัฐบาลโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบาย “๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ” อันเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ที่เน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทตนเองเกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาของประเทศ โดยมอบหมายให้สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้รับผิดชอบ และมีภาคีเครือข่ายในการดำเนินการประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพลังงาน โดยกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ และมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

(๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและศักยภาพโดยคำนึงถึงฐานะการคลังเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

(๒) ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานในท้องถิ่นชุมชนกับโรงเรียน เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาโรงเรียน ด้านที่ ๓ การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม

(๓) ดำเนินกิจกรรมอื่นที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน ตามภารกิจและความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน

อำเภอขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อม และให้ความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในพื้นที่ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำนึงถึงอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และฐานะการคลัง

ที่ประชุม

รับทราบตามที่เลขานุการสภา ฯแจ้ง

เลขานุการสภา ฯ

๑.๑๐ แนวทางการจัดกิจกรรมการเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตามหนังสืออำเภอถลางกระบือ ด่วนที่สุด ที่ กพ ๐๐๒๓.๑๖/ว ๑๑๙๓

ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ แจ้งว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่นงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาสำหรับจังหวัดกำแพงเพชรได้รับจัดสรร จำนวน ๙ แห่ง ๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งพิจารณาดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ ๑ แห่ง โดยค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดทำเป็นฐานการเรียนรู้ให้ประยุทธิใช้กับเด็ก องค์กรบริหารส่วนตำบลถลางกระบือได้ดำเนินการแล้ว

ที่ประชุม

รับทราบตามที่เลขานุการสภา ฯแจ้ง

**เลขานุการสภา ฯ
แห่งการเรียนรู้**

๑.๑๑ การดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคม

ตามหนังสืออำเภอถลางกระบือ ด่วนที่สุด ที่ กพ ๐๐๒๓.๑๖/ว ๑๑๙๕

ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ แจ้งว่าจังหวัดกำแพงเพชรแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการคัดเลือกสถานที่อ่านหนังสือ ประจำหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ ๑ แห่ง โดยพิจารณาจากสถานที่ที่มีอยู่แล้ว เช่นที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านหรือสถานที่ที่อยู่ในชุมชน และปรับปรุงพัฒนาให้มีความเหมาะสมโดยใช้งบประมาณให้น้อยที่สุด และให้จัดทำป้าย “ที่อ่านหนังสือ ท้องถิ่น รักการอ่าน” สำหรับจังหวัดกำแพงเพชรมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๙๐ แห่ง ได้จัดให้มี “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน “ ครบทุกแห่งแล้ว และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้จังหวัดพิจารณา คัดเลือกที่อ่านหนังสือที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นในแต่ละประเภท จังหวัดละ ๑ แห่ง/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจังหวัดได้รายงานผลการคัดเลือกสถานที่อ่านหนังสือดีเด่นแล้ว เพื่อให้เป็นการต่อเนื่องและเกิดเป็นรูปธรรม จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการดังนี้

(๑) รณรงค์ให้ใช้พวงหรีดหนังสือแทนพวงหรีดดอกไม้ โดยพิจารณาสนับสนุนโครงการพวงหรีด หนังสือ “หรีดอาลัยให้ปัญญา” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและสมาคมผู้จัดพิมพ์ และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย หรือสนับสนุนร้านหนังสือประจำถิ่น และเชิญชวนหรือประชาสัมพันธ์ ให้นำพวงหรีดหนังสือดังกล่าวบริจาคให้แก่ โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ”ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน”

(๒) เร่งรัดในการจัดทำสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยกำหนดให้มีฐานที่ ๔ เรือสลัดลึงให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ซึ่งในเรือได้กำหนดให้มีมุมอ่านหนังสือ (ห้องสมุดลึง) โดยพิจารณาจัดหาหนังสือให้เหมาะกับช่วงวัยของเด็กด้วย

ที่ประชุม

รับทราบตามที่เลขานุการสภา ฯแจ้ง

เลขานุการสภา ฯ

**๑.๑๒ แนวทางในการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

ตามหนังสืออำเภอลานกระบือ ที่ กพ ๐๐๒๓.๑๖/ว๑๑๙๔ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ แจ้งว่าจังหวัดกำแพงเพชรได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ชักชวนการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมในศูนย์เด็กพัฒนาเด็กเล็กให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด โดยข้อ ๗ ได้ชักชวนการกำหนดระยะเวลาการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิจารณาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดการเรียนการสอนตลอดทั้งปีงบประมาณ (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยไม่มีการปิดการเรียนการสอนโดยจังหวัดประสานและชี้แจงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเพื่อความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของนโยบายการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพิจารณาตามแนวทางดังกล่าว

ที่ประชุม

รับทราบตามที่เลขานุการสภา ฯแจ้ง

เลขานุการสภา ฯ

**๑.๑๓ นโยบายการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)**

ตามที่หนังสืออำเภอลานกระบือ ที่ กพ ๐๗๑๘/๑๒๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ แจ้งว่าจังหวัดกำแพงเพชรได้ดำเนินโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) มาอย่างต่อเนื่อง รวมระยะเวลา ๑๕ ปี โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ เด็กและเยาวชน มีกระแสนิยม “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” มีภูมิคุ้มกันทางจิต คิดเป็นทำเป็น มีคุณธรรม มีการใช้ทักษะชีวิตที่เหมาะสมสามารถดำรงความเข้มแข็งในการต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด มีส่วนร่วมในการป้องกันดูแลผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับความช่วยเหลือด้านการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “จังหวัดกำแพงเพชร มุ่งมั่นเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE มาตรฐานระดับเพชร ในปี ๒๕๖๒” โดยมีเป้าประสงค์เพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของจังหวัด ในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ของจังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ที่วางไว้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ที่ประชุม

รับทราบตามที่เลขานุการสภา ฯแจ้ง

เลขานุการสภา ฯ

**๑.๑๔ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจ
ราชการ ณ จังหวัดกึ่งกาฬ จังหวัดหนองคาย**

ตามหนังสืออำเภอลานกระบือ ที่ กพ ๐๐๒๓.๑๖/ว๑๒๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ แจ้งว่าจังหวัดกำแพงเพชรว่า สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

//ซึ่งมีประเด็น...

ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน อำเภอพิจิตรมาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ดังกล่าวขอให้องค์กรส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการส่งเสริมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าบ้านและชุมชนด้วยการปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ให้สวยงามและดูแลจัดการขยะเพื่อทุกชุมชนสวยงาม สะอาด น่ามอง และมีสุขอนามัยที่ดี ให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทำหน้าบ้านให้น่ามอง

ที่ประชุม

รับทราบตามที่เลขานุการสภา ฯแจ้ง

เลขานุการสภา ฯ

๑.๑๕ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒

ตามหนังสืออำเภอลานกระบือ ด่วนมาก ที่ กพ ๐๐๒๓.๑๖/ว๙๓๑ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ แจ้งว่ากระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๘ ง ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป และเพื่อให้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล แก้ไขปัญหาการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอส่งสำเนาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ มาเพื่อใช้ในองค์กรส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

ที่ประชุม

รับทราบตามที่เลขานุการสภา ฯแจ้ง

เลขานุการสภา ฯ

๑.๑๖ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามหนังสืออำเภอลานกระบือ ด่วนที่สุด ที่ กพ๐๐๒๓.๑๖/ว ๕๔๖ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ รับทราบตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอเรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เกี่ยวกับการนำเสนอรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนรถประจำตำแหน่งว่า ข้าราชการผู้ใดที่มีได้ดำรงตำแหน่งที่มีรถประจำจะนำรถส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจำตำแหน่งมิได้ ข้าราชการผู้ใดกระทำการดังกล่าวให้ถือว่ามีความผิดวินัยร้ายแรง ดังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและให้การใช้รถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ จึงยกเลิกหนังสือที่อ้างถึง ๑-๓ และอาศัยอำนาจตามข้อ ๘ ของระเบียบดังกล่าวกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอลานกระบือ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตรับผิดชอบให้ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

//ที่ประชุม...

ที่ประชุม

รับทราบตามที่เลขาธิการสภา ฯแจ้ง

เลขาธิการสภา ฯ

๑.๑๗ มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

ตามที่หนังสืออำเภอลานกระบือ ที่ กพ ๐๐๒๓.๑๖/ว๘๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แจ้งว่า ในคราวการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมวิชาการสุราแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีกำหนดประเด็นการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเริ่มต้นที่หน่วยงานภาครัฐในการแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนและเป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงค่านิยม ซึ่งการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นสาเหตุอันดับ ๑ ของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของคนไทยและผลการวิจัยภาวะโรคและการบาดเจ็บ ๑๙๕ พบว่าไม่มีปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใดที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ จึงขอความร่วมมือส่วนราชการรณรงค์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริงของหน่วยงานราชการ

ที่ประชุม

รับทราบตามที่เลขาธิการสภา ฯแจ้ง

เลขาธิการสภา ฯ

๑.๑๘ การกำหนดปฏิทินและแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการ

แผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตามที่หนังสืออำเภอลานกระบือ ด่วนที่สุด ที่ กพ ๐๗๑๘/ว๘๙๐ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ แจ้งว่ากรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดปฏิทินและแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้การจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน แผนชุมชนระดับตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอำเภอ มีเอกภาพและเกิดความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นองค์กรหลักในการจัดทำ และส่งผลพัฒนาหมู่บ้านในศูนย์ประสานองค์การชุมชนระดับตำบล และได้กำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินงานของแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| ๑. แผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน | ระหว่างเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ |
| ๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น | ระหว่างเดือน มกราคม – เมษายน ๒๕๖๒ |
| ๓. แผนชุมชนระดับตำบล | ระหว่างเดือน มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๒ |
| ๔. แผนพัฒนาอำเภอ | ระหว่างเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๒ |
| ๕. แผนพัฒนาจังหวัด | ระหว่างเดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๒ |

ในการนี้ เพื่อให้หมู่บ้านดำเนินการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงขอให้หมู่บ้านดำเนินการ ดังนี้

๑. ขอให้ดำเนินการตามปฏิทินและแนวทางปฏิบัติในการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยการจัดทำและประสานแผนในทุกกระดับ ให้นำปัญหา/ความต้องการของประชาชนจากเวทีประชาคมมาใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำแผนดังกล่าวด้วย

//๒.ขอให้...

๒.ขอให้สนับสนุนหมู่บ้านโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหา/ความต้องการของประชาชน เมื่อดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านเสร็จสิ้นแล้ว ให้จัดส่งให้ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาและวิทยาการกระบวนและเมืองครูปกครองส่วนท้องถิ่น/อำเภอ สนับสนุนการจัดทำเวทีประชาคมร่วมกันทั้งนี้ อำเภอได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอประจำตำบลประสานงาน กำกับ ดูแล การกำหนด และสถานที่จัดเวทีประชาคมร่วมกันของหมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวมทั้งประสานให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการในพื้นที่ เข้าร่วมเวทีประชาคมด้วย เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน

ที่ประชุม

รับทราบตามที่เลขานุการสภา ฯแจ้ง

เลขานุการสภา ฯ

๑.๑๙ แอปพลิเคชัน “ฟาร์ม D”

ตามที่หนังสืออำเภอลานกระบือ ที่ กพ ๐๗๑๘/ว๑๑๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ แจ้งว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำแอปพลิเคชัน “ฟาร์ม D” เพื่อเป็นเครื่องมือให้เกษตรกรใช้ในการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรหรือปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าที่ได้รับผลตอบแทนต่ำไปผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสมและศักยภาพที่ให้ผลตอบแทนสูง โดยสามารถใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวผ่านโทรศัพท์มือถือ ในการนี้ อำเภอลานกระบือ จึงขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ข้อมูลการติดตั้งแอปพลิเคชัน “ฟาร์ม D” ให้เกษตรกรทราบและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ขอให้ทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ฟาร์ม D” เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรหรือปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าที่ได้รับผลตอบแทนต่ำไปผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสมและศักยภาพที่ให้ผลตอบแทนสูง

ที่ประชุม

รับทราบตามที่เลขานุการสภา ฯแจ้ง

เลขานุการสภาฯ

๑.๒๐ เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงิน

สะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามหนังสืออำเภอลานกระบือ ด่วนที่สุด ที่ กพ ๐๐๒๓.๑๖/ว๑๑๔๑ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ รับทราบประกาศสำนักพระราชวัง ลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่องประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้เตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การจัดทำหนังสือที่ระลึก และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อำเภอพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการหรือสนับสนุนการดำเนินงานในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งถือเป็นภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย หากมีการมอบหมายภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ โดยใช้จ่ายจากงบประมาณเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสม แต่ไม่ต้อง

//ด้วยเงื่อนไข...

ด้วยเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสม โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘๔/๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปลัดกระทรวงมหาดไทยอนุมัติ ยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายจากเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ที่ประชุม

รับทราบตามที่เลขานุการสภา ฯแจ้ง

เลขานุการสภา ฯ

๑.๒๑ การบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะในส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.๒๕๖๑

ตามหนังสืออำเภอถนอมกระบือ ด่วนที่สุด ที่ กพ ๐๐๒๓.๑๖/ว ๑๑๒๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ อำเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดกำแพงเพชรว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกประกาศสาธารณสุข เรื่อง สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป และอาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จังหวัดจึงขอแจ้งผลการบังคับใช้ของประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว ข้างต้นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติ

ที่ประชุม

รับทราบตามที่เลขานุการสภา ฯแจ้ง

เลขานุการสภา ฯ

๑.๒๒ การกำหนดอัตราค่าอาหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒

ตามหนังสืออำเภอถนอมกระบือ ที่ กพ ๐๐๒๓.๑๖/ว ๑๑๒๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ จังหวัดได้แจ้งว่ากระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๘ ง ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไปนั้น และเพื่อให้การเบิกจ่ายค่าอาหารสัตว์ในการกักสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๖ (๒) กำหนดอัตราค่าอาหารสัตว์เพื่อใช้ในการกักสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ดังนี้

๑. อัตราค่าอาหารสุนัขให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินตัวละ ๑๓ บาทต่อวัน
๒. อัตราค่าอาหารแมวให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินตัวละ ๕ บาทต่อวัน
๓. อัตราค่าอาหารสัตว์ประเภทอื่นเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด ในกรณีที่ต้องกรปกรองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องจัดหาอาหารสัตว์ในอัตราที่กำหนดให้ขอความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นกรณีไป

ที่ประชุม

รับทราบตามที่เลขานุการสภา ฯแจ้ง

เลขานุการสภา ฯ

๑.๒๓ แจ้งแนวทางปฏิบัติการขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ

ของผู้ป่วยเอดส์ที่ต้องโทษจำคุก

ตามหนังสืออำเภอถนอมกระบือ ที่ กพ ๐๐๒๓.๑๖/ว ๑๑๓๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ด้วยอำเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดกำแพงเพชรว่า จังหวัดนครสวรรค์ได้ขอหารือเกี่ยวกับการขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ของผู้ต้องขังในเรือนจำ กรณีเรือนจำกลางนครสวรรค์ขอให้เทศบาลนครสวรรค์พิจารณาตรวจสอบและลงทะเบียนให้แก่ผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำนครสวรรค์ ซึ่งป่วยเป็นโรคเอดส์ (ตามแบบใบแสดงความเห็นของแพทย์) และมีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โดยเทศบาลนครสวรรค์พิจารณากระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๕๔๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ แล้วมีความเห็นว่า ไม่สามารถรับลงทะเบียนและจ่ายเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ให้กับผู้ป่วยเอดส์รายดังกล่าวได้ จึงหารือว่าความเห็นดังกล่าวต่อกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ซึ่งกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตอบข้อหารือดังกล่าวให้จังหวัดนครสวรรค์ทราบแล้วจึงนำแนวทางเกี่ยวกับการขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้ป่วยเอดส์ ที่ต้องโทษจำคุกมาเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามหลักปัญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เรื่องกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ไม่ถือเป็นการได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ จึงมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์

ที่ประชุม

รับทราบตามที่เลขานุการสภา ฯแจ้ง

เลขานุการสภา ฯ

๑.๒๔ การประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

ตามหนังสืออำเภอถนอมกระบือ ที่ กพ ๐๐๒๓.๑๖/ว ๑๑๕๒ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ตามที่จังหวัดได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ และประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยมีการดำเนินการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า พร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ นั้น

//อำเภอ...

อำเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดกำแพงเพชรว่า เพื่อให้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งประกาศกำหนดในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครและเขตท้องที่ทุกจังหวัดเป็นท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้ทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๑๗ วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕

ที่ประชุม

รับทราบตามที่เลขานุการสภา ฯแจ้ง

**นางวิภาดา เกิดอ่วม
สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ ๕**

ขอสอบถามว่าองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือจะดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเมื่อไร

**หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ ฯ
พฤษภาคมนี้**

องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ จะดำเนินการในเดือน

เลขานุการสภา ฯ

๑.๒๕ การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่
ตามหนังสืออำเภอลานกระบือ ที่ กพ ๐๐๒๓.๑๖/ว ๑๑๘๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ด้วยอำเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดกำแพงเพชรว่า ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๕๔ ง วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ และในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๔ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุขและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ กระทรวงสาธารณสุขได้นำเสนอผลการดำเนินการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ โดยขอให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้งบประมาณองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ (พขอ.) ให้บรรลุเป้าหมายและแนวทางที่กำหนดกระทรวงมหาดไทยจึงขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องตามภารกิจที่กฎหมายกำหนด

ที่ประชุม

- รับทราบตามที่เลขานุการสภาแจ้ง

เลขานุการสภา ฯ
ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ขอขอบคุณมากครับ ขอเชิญท่านประธานสภา ฯ ดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

นางสาวอังคณา ศรีวันทนิยกุล
ตัวแทน บริษัท ปตท.สผ.

จากข้อมูลเบื้องต้นที่ให้ไว้ทางสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือ
เปล่าคะ

เลขานุการสภา ฯ

มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับการขออนุญาตของ
บริษัท ปตท.สผ.ไหมครับ ช่วยกันดูเพราะว่าเมื่ออนุมัติแล้วก็จะมีผลในกฎหมายมติสภา ฯก็มีผลทางกฎหมาย
เจ้าของพื้นที่สมาชิก หมู่ ๑๑ มีปัญหาอะไรไหมครับจะได้ไปตรวจสอบสภาพพื้นที่

นายดอกกรัก เรืองวงษ์
สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ ๓

ไม่ทราบว่าจะใช้ฝั่งเขตอบต.บึงทับแรตหรือเปล่า แล้วใช้ที่
สาธารณะหรือไม่

เลขานุการสภา ฯ

ไม่ใช่ครับ ฝั่ง อบต.เรา ไม่ใช่ที่สาธารณะ หากเป็นที่สาธารณะไม่
สามารถอนุญาตได้

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียนท่านประธานสภา ท่านเลขา และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน
ก่อนที่จะอนุญาตผมจะขอคุยกับบริษัท ปตท.สผ.สักนิดนะครับ ในเรื่องการอนุญาตครั้งนี้ไม่น่าเป็นปัญหา
เนื่องจากเป็นฐานเดิมที่ปิดอยู่ แต่เค้าถมฐานใหม่แล้วเป็นฐานเดิม ตรงทางไปบ้านยายเกิด คงไม่เป็นปัญหา
และสืบเนื่องจากเมื่อสักประมาณสองเดือนที่แล้วผมได้ไปร่วมประชุมกับอังคณา ที่หมู่ ๕ เรื่องถนนอยากให้ ปตท.
รับผิดชอบสักหน่อยถนนหมู่ ๕ กับหมู่ที่ ๑๐ เสียหายจากการใช้รถใช้ถนนของบริษัท และประชาชนแจ้งว่าปตท.
ทำถนนพัง และปตท.ได้รับปากว่าจะทำการซ่อมแซมถนนให้กับมาใช้งานได้ดีดังเดิม และอีกไม่กี่เดือนถนนเส้น
ไปทางโรงเรียนนิคมก็จะมีรถซ่อมแซมไปถึงเขตช่องลม เลยอยากให้ ปตท.ดำเนินการใช้รถใช้ถนนอย่าให้พัง
เมื่อพังแล้วต้องทำการซ่อมแซมให้ใช้การการได้ดีดังเดิม สำหรับหมู่ที่ ๑๐ ตรงทางแยกไร่ยายนพังตรงฐานนั้น
อยากให้ ปตท.รับผิดชอบตรงนี้ด้วย

นางสาวอังคณา ศรีวันทนิยกุล
ตัวแทน บริษัท ปตท.สผ.

ตามที่ได้ร่วมประชุมกับทาง อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนใน
หมู่บ้านซึ่งเราจะมีแผนในการสร้างฐานน้ำมันใหม่ก็คือฐาน
ลานกระบือ ZJ ในหมู่ที่ ๕ เราได้ประชุมร่วมกันได้แจ้ง บ.เจ็ทเจ็ทว่า หากจะดำเนินการที่ผ่านถนนสายบ้าน
อบต.ชูชาติ ไปสาย ฐานลานกระบือ ZJ ได้ข้อสรุปว่าทางคณะกรรมการยินยอมให้บ.เจ็ทเจ็ทผ่านถนนเส้นนั้นหาก
ถนนเกิดความชำรุดเสียหาย บ.เจ็ทเจ็ทจะเป็นคนซ่อมแซมถนนในเส้นนั้นให้ตามผิวสภาพเดิมและคณะกรรมการ
ได้เสนอให้เป็นแผนที่สองในการทำถนนเส้นดังกล่าวให้เป็นถนนแอสฟัลติก ซึ่งอ้างได้ทำรายงานอะไรไว้แล้วและจะ
นำเสนอผู้บริหารของบริษัทต่อไป

//เลขานุการ...

เลขานุการสภา ฯ

มีสมาชิกท่านใดสงสัยสอบถามหรือไม่ครับ

นายดอกกรัก เรืองวงศ์
สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ ๓

จะสอบถามหากจะยกมืออนุญาตให้ใช้พื้นที่ได้นะ ทางเราจะผิดหรือไม่หากบริเวณนั้นเป็นที่สาธารณะ เกรงว่าจะผิด

นายนวนสิทธิ์ วิภูศิริ

เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ฯ และคณะผู้บริหาร สมาชิก

ตัวแทน บริษัท ปตท.สผ.

สภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ได้สอบถามมาซึ่งเป็นที่ตั้งของฐาน

หนองมะขามจีซึ่งได้ทำสัญญากับเจ้าของในพ.ศ.๒๕๔๒ ก็มีความพยายามทำที่ดินนั้นให้ถูกต้องทั้งที่ดินในเรื่องของการออกโฉนดและเรื่องการขออนุญาตสปก.ซึ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่การออกของสปก. แต่ว่าเนื่องจากข้อจำกัดในส่วนหน่วยงานราชการ และเป็นพื้นที่คราบเกี่ยวเราได้ดำเนินการปรึกษากับป่าไม้เขตสี่จังหวัดตากจะทำอย่างไรให้ถูกต้องท่านได้แจ้งอ้าง พรบ.ป่าไม้ตัวนี้มาแจ้งว่าหากไม่มีการออกโฉนด ไม่ใช่พื้นที่ สปก. ก็เป็นของป่าไม้ ตามพรบ.ป่าไม้ จึงเป็นที่มาว่าทำไม บริษัทถึงต้องมาขอความเห็นชอบกับสภา ฯ เพราะเป็นไปตามระเบียบกฎหมายกำหนดเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการขออนุญาตป่าไม้ เดียวผมขออนุญาตให้คุณจิรเดชชี้แจงต่อ นะครับ

นายจิรเดช คัชมาต

ตามที่ประชุมสอบถามว่าเป็นที่สาธารณะหรือไม่ครับ ผมได้ทำการ

ตัวแทน บริษัท ปตท.สผ.

ประสานกับที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร และพิษณุโลก และได้นำมา

ราบกับแผนที่ของเราผมบอกตรง ๆ ว่าไม่มีที่ดินของใครเป็นเจ้าของหรือไม่มีใครเป็นเจ้าของเอกสารสิทธิ์ก็ให้ขอป่าไม้

ประธานสภา ฯ

จะถามว่าหากพวกเราให้ความเห็นชอบทุกครั้งที่ผ่านมาก็ให้ความ

เห็นชอบทุกครั้งที่ผ่านมาที่ยังไม่มีผลสะท้อนกับมาหาสภา ฯ ขอให้เจ้าหน้าที่ของ ปตท.ดูรายละเอียดว่าจะไม่มีผลสะท้อนกับมาหาเรา สมาชิกหมู่ที่ ๑๑ ทั้งสองท่านจะปฏิเสธอะไรไม่ได้เลย อยู่ที่พวกเราจะเห็นชอบไหม

นายเอนก บำรุงเชื้อ

ผมขอสอบถามว่าได้มีการทำการประชาคมหมู่บ้านของ หมู่ที่ ๑๑

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔

แล้วหรือยังครับ หากประชาชนในพื้นที่ไม่อนุญาตเราจะทำอย่างไร

นางสาวอังคณา ศรีวันทนิยกุล

เราได้ประชุมร่วมกับชาวบ้านหมู่ที่ ๑๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ตัวแทน บริษัท ปตท.สผ.

เนื่องจากเป็นฐานน้ำมันเดิม ไม่ได้มีใครเป็นผู้ครอบครองที่ดิน

ดังกล่าว

//ประธาน...

ประธานสภา ฯ มีท่านสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยในเรื่องการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติจากกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบกิจการปิโตรเลียมในพื้นที่ฐานสำรวจ พัฒนาและผลิตปิโตรเลียมหนองมะขาม-จี (NMM-G) ตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลานกระบือ อีกหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภา ฯ หากไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดมีข้อสงสัยในเรื่องการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติจากกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบกิจการปิโตรเลียมในพื้นที่ฐานสำรวจ พัฒนาและผลิตปิโตรเลียมหนองมะขาม-จี (NMM-G) ตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลานกระบือ ผมขอมติเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวหากเห็นชอบโปรดยกมือ

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติจากกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบกิจการปิโตรเลียมในพื้นที่ฐานสำรวจ พัฒนาและผลิตปิโตรเลียมหนองมะขาม-จี (NMM-G) ตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลานกระบือ ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๙ เสียง (ประธานสภาฯ, นายเย็น หอมแก่นจันทร์, นางมาลี ธรรมรักษ์กุล, นายดอกรัก เรืองวงศ์, นายร่วม อินเลี้ยง, นายอเนก บำรุงเชื้อ, นายพล อยู่ทอง, นายฮับ พิมนิล และ นายไชย สุวรรณจันทร์ศรี)

เวลา ๑๒.๐๐ น. **พักรับประทานอาหารกลางวัน**

เวลา ๑๓.๐๐ น. เมื่อสมาชิก อบต. ลานกระบือ มาพร้อมแล้ว เลขานุการสภาฯ ได้เชิญสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุมและเชิญประธานสภาฯ และทำการตรวจนับองค์ประชุมและแจ้งที่ประชุมทราบว่าครบองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุม ๒๐ ท่าน ตำแหน่งว่าง ๒ ท่าน และได้เชิญประธานสภาฯ ดำเนินการการประชุมตามระเบียบวาระที่ค้างพิจารณา เพื่อดำเนินการตามระเบียบวาระที่ ๓.๒ ขออนุมัติการโอนลดงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ต่อไป

ประธานสภา ฯ **๓.๒ ขออนุมัติการโอนลดงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒** ขอเชิญเลขานุการได้ชี้แจงกฎระเบียบ

เลขานุการสภา ฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ด้วยสำนักปลัด (งานส่งเสริมการศึกษาฯ) องค์การบริหารส่วนตำบล
ลานกระบือ มีความจำเป็นที่จะขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ รายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการโอนลด

สำนักปลัดฯ (งานส่งเสริมการศึกษาฯ) จำนวน ๑ รายการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (หน้า ๑๓๓)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม ๑๗๐,๐๐๐ บาท

งบดำเนินงาน รวม ๘๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้จ่าย รวม ๘๐,๐๐๐ บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เช่นค่าอาหาร น้ำดื่ม ดอกไม้ พวงมาลัยดอกมะลิสด น้ำอบ ค่าของขวัญของรางวัลสำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับการยกย่อง ให้เป็นนักรบราชย์ชาวบ้านในด้านต่าง ๆ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าป้าย ค่าประดับตกแต่งบริเวณอาคารสถานที่ ค่าจ้างเหมาหรรสพ ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๐๐๒๖๐ และงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ๐๐๒๖๓)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดงานแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๑๒๑ ลำดับที่ ๑ (ยุทธศาสตร์ที่ ๒)

รายละเอียดงบประมาณถือจ่าย - เหลือจ่าย

งบประมาณ ตั้งจ่ายไว้ ๕๐,๐๐๐.-บาท ก่อนโอนมีงบประมาณถือจ่าย ๕๐,๐๐๐.-บาท โอนลดจำนวน ๓๕,๐๐๐.- บาท ดังนั้นคงมีงบประมาณเหลือจ่าย ๑๕,๐๐๐.- บาท

รายละเอียดตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

สำนักปลัดฯ จำนวน ๑ รายการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป รวม ๑๒,๒๓๖,๒๐๐ บาท

งบลงทุน รวม ๓๕,๐๐๐ บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม ๓๕,๐๐๐ บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน ๓๕,๐๐๐ บาท

-เพื่อจัดซื้อโต๊ะพับขาว ขนาดกว้าง ๗๕ เซนติเมตร ยาว ๑๘๐ เซนติเมตร จำนวน ๑๐ ตัว (ราคาตามท้องตลาด) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ๐๐๑๑๐ และงานบริหารทั่วไป ๐๐๑๑๑) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ หน้าที่ ๒๑๙ ลำดับที่ ๑

//รายละเอียด...

รายละเอียดงบประมาณถือจ่าย - เหลือจ่าย

งบประมาณตั้งจ่ายไว้ ๐.- บาท ก่อนโอนมีงบประมาณถือจ่าย ๐.- บาท โอนมาเพิ่ม จำนวน ๓๕,๐๐๐.- บาท ดังนั้น คงมีงบประมาณถือจ่าย ๓๕,๐๐๐.- บาท

ประธานสภาฯ สอบถามสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ อีกครั้งว่าจะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอแนะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานสภาฯ ขอความเห็นชอบการโอนลดงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง(ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๔ **เรื่องอื่น ๆ**

ประธานสภาฯ **๔.๑ การประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต**
ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือครับ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าพเจ้านายพิภ นวลทิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการบริหารราชการแผ่นดินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการสร้างความตระหนักรู้ สำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชน รวมถึงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ จึงตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของประเทศ และข้าพเจ้า นายพิภ นวลทิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ จึงขอประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ดังนี้

๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ / จะดำเนินการโดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติ / เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง

๒. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ / จะมุ่งเน้นการปฏิบัติงาน / ด้วยความโปร่งใส / ตรวจสอบได้ / โดยจะควบคุมและกำกับดูแล / ให้บุคลากร / ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต / ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเอง / หรือผู้อื่น / หรือมีพฤติกรรมที่รู้เห็น / หรือยินยอมให้ผู้อื่น / ใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

๓. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ / จะไม่เรียกรับ / ไม่รับ / หรือยอมจะรับเงิน / ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด / อันมิชอบด้วยกฎหมาย / ที่อาจทำให้กระทบกระเทือน / ต่อการปฏิบัติหน้าที่ / หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน

ที่ประชุม รับทราบการประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

//ประธาน...

วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนการรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร การแต่งกาย จิตอาสา แต่งกายด้วยเครื่องแบบจิตอาสา / ประชาชนทั่วไปแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง

วันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีการถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร การแต่งกาย ข้าราชการเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายชั้นสูงสุด สวมหมวก/ จิตอาสาแต่งกายด้วยเครื่องแบบจิตอาสา / ประชาชนทั่วไปแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง

เลขานุการสภา ฯ ขอแจ้งให้สมาชิกสภาทุกท่านทราบว่าในสมัยสามัญ เดือนสิงหาคม จะทำการประชุมในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอให้ท่านออกสำรวจพื้นที่ที่จะจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายกับกองช่างเพื่อที่กองช่างจะได้จัดเตรียมการประมาณราคาโครงการที่จะนำเข้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ขอแจ้งให้ทราบว่าตอนนี้ช่างมาลีได้ย้ายไปอยู่ที่เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่แล้ว หากจะติดต่อกองช่างให้ติดต่อที่ผอ.ภูมิ หรือช่างชุม ได้เลย

เลขานุการสภา ฯ ช่วงนี้ผมร่วมกับกลุ่มกองทุนโรงไฟฟ้ากำลังดำเนินการออกตรวจแต่ละตำบลซึ่งได้ทำการตรวจที่ตำบลโนนพลวง ของอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในหมู่บ้านเยอะมาก ของเราในตำบลลานกระบือ ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลจะมีหมู่บ้านร่วมกัน ผ่าผู้นำชุมชนช่วยกันบริหารจัดการอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วย

นายบุญสม กัมปนาท ผมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ อบต.ลานกระบือที่เข้าช่วยเหลือประชาชน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย ขอขอบคุณมาก ๆ และยังมีต้นไม้ที่มีโอกาสหักได้เมื่อวาตภัยมาอีกจะขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตัดให้ได้ไหมครับ

ว่าที่ร้อยโทณัฐวัฒน์ ราชบุรี ผมได้รับการประสานงานกับผู้ใหญ่ หมู่ที่ ๒ แล้วครับ และ
นายช่างไฟฟ้า ได้แจ้งกับผู้ใหญ่บ้านว่าเนื่องจากตอนนี้เจ้าหน้าที่ในกองช่างมีน้อย จึงจะขอความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านให้หาคนมาช่วยตัดไม้ แล้วผมจะนำอุปกรณ์ไปช่วยครับ แต่ผู้ใหญ่บ้านยังไม่ได้ติดต่อกับมาเลย

นางวิภาดา เกิดอ่วม เรื่องการทำถนนฐาน ZC เราได้ขอขบสนับสนุนจาก ปตท.สผ.แล้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ เลยขอแจ้งให้ทราบ

ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอในวาระอื่น หรือไม่ ขอเชิญครับ

ที่ประชุม ไม่มี

